

Tin tức

HỘI TÂY BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Trong một năm trầm lặng trôi qua, Hội CTSQ Tây Bắc Hoa Kỳ và vùng phụ cận đã cố gắng để đóng góp với Ban Xã Hội Tổng Hội trong chương trình tương trợ \$5/tháng bằng khả năng của mình.

Hội cũng vẫn duy trì Quỹ Khuyến Học để khuyến khích các cháu trên đường học vấn.

Anh em cũng đã đón nhận thêm một C.TSQ Phạm- văn- Bồn vào gia đình C.TSQ Tây Bắc Hoa Kỳ.

Hơn nữa năm, chị Trần- tấn- Thạnh đã bước vào cuộc chiến đấu tử sinh với cơn bạo bệnh. Với sự trợ giúp của y học tiên tiến, với sự chăm sóc của các con, các cháu, chị đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo và đang trên đường bình phục. Cầu xin Chúa ban phước lành cho chị.



Picnic Hè 2011 thiếu vắng chị, một số anh chị em đã đến thăm chị tại nhà riêng.

Kế đó phải kể đến C.TSQ Sú- phổ- Sáng cũng phải chống trả với căn bệnh ung thư mũi và cũng đã vượt qua.

Gần cuối năm, gia đình C.TSQ Tây Bắc Hoa Kỳ đã đến chia buồn cùng chị Mẫn và tiễn đưa cháu Viên Dung về nơi an nghỉ cuối cùng, bên cạnh cha, là anh Nguyễn- văn- Mẫn. Cầu mong chị Mẫn sớm phôi pha nỗi buồn mất chồng rồi mất con. Chúng tôi hy vọng chị lại sẽ có mặt trong Đại Hội 18 với anh em chúng ta.

Xin vinh danh C.TSQ Vũ- thế- Vinh, từ Canada, đã không quản ngại đường xá xa xôi, cùng anh em tham dự chia sẻ lúc vui, lúc buồn.

Anh Vinh cũng cho biết niên trưởng C. TSQ Vũ- hữu- Soạn, năm nay 96 tuổi, sức khỏe vẫn khả quan, tinh thần vẫn lạc quan, yêu đời. Kính chúc vợ chồng niên trưởng Soạn thượng, thượng thọ.

Trong những dịp họp mặt nhìn thấy các đàn anh lớn tuổi, sức



Sinh hoạt Hè của Hội CTSQ Tây Bắc



Gia đình CTSQ Tây Bắc trong ngày họp mặt hè

khỏe ngày một xuống, BCH Hội đã báo động và kêu gọi anh em cố gắng gặp gỡ nhau thường xuyên hơn để... cùng ly nước trà hay ly rượu chúc mừng sức khỏe cho nhau hôm nay và ngày mai.

Chúng tôi cũng hứa với lòng, sẽ dành thêm chút thì giờ cuối tuần để liên lạc với các ông anh, bà chị trong Hội.

Đầu năm Nhâm Thìn, Hội C.TSQ Tây Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức mừng Xuân, đón Tết. Anh chị Chu- văn- Hải đã ngỏ lời xin lỗi trước là không thể tham dự tiệc mừng Xuân. Gia đình Cựu Thiếu Sinh Quân Tây Bắc Hoa Kỳ và vùng phụ cận xin thành thật chúc anh chị Hải bách niên giai lão trong ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới ở Việt Nam.

BCH Hội cũng đã gửi thư nhắc nhở các anh chị em về 3 ngày của Đại Hội 18 của Tổng Hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH Hải Ngoại để các anh chị chuẩn bị về tham dự. ■